



อังกศร
30
เมษายน

บทอ่านที่ 1

กจ 14:19-28

ในครั้งนั้น ชาวยิวบางคนมาจากเมืองอันท็อกและเมืองอีโคเนียมสามารถเกลี้ยกล่อมประชาชนให้เห็นด้วยกับตน ต่างเอาหินขว้างเปาโลแล้วลากออกไปนอกเมือง เพราะคิดว่าเปาโลตายแล้ว บรรดาศิษย์มาห้อมล้อมเขา เปาโลจึงลุกขึ้น เข้าไปในเมือง วันรุ่งขึ้นเปาโลก็ออกเดินทางกับบารนาบัสไปยังเมืองเดอริบี

ทั้งสองคนประกาศข่าวดีที่เมืองนั้น ได้ศิษย์เป็นจำนวนมาก แล้วจึงกลับไปเมืองลิสตรา เมืองอีโคเนียมและเมืองอันท็อกแห่งแคว้นปัสเดีย เขาทั้งสองคนให้กำลังใจบรรดาศิษย์ตักเตือนให้มั่นคงอยู่ในความเชื่อ... เปาโลและบารนาบัสแต่งตั้งผู้อาวุโสในกลุ่มคริสตชนแต่ละกลุ่ม เขาอธิษฐานภาวนาร่วมกับจำศีลอดอาหาร แล้วฝากบรรดาผู้อาวุโสเหล่านี้ไว้กับบงศ์พระผู้เป็นเจ้าของเขา ซึ่งเขาทั้งหลายมีความเชื่อ ทั้งสองคนเดินทางผ่านแคว้นปัสเดีย มาถึงแคว้นปัมฟีเลีย ประกาศพระวาจาที่เมืองเปอร์ก้า แล้วจึงไปยังเมืองอัตตาเลีย

จากนั้น เขาแล่นเรือกลับไปยังเมืองอันท็อกแห่งซีเรีย ที่เมืองนี้ก่อนที่เขาทั้งสองจะออกเดินทาง บรรดาคริสตชนได้ฝากเขาไว้กับพระหรรษทานของพระเจ้าสำหรับงานที่บัดนี้เขาเพิ่งกระทำสำเร็จลง เมื่อไปถึง เปาโลและบารนาบัสก็เรียกประชุมกลุ่มคริสตชน เล่าทุกสิ่งทีพระเจ้าทรงกระทำโดยผ่านตนว่า พระเจ้าทรงเปิดประตูแห่งความเชื่อให้แก่คนต่างศาสนา เขาทั้งสองพักอยู่กับบรรดาศิษย์เป็นเวลานาน

น.ปีโอ ที่ 5
พระสันตะปาปา

สจด 145:10-11,
12-13 กบ.21
ทำวัตรสัปดาห์ที่ 1

พระวรสาร

ยน 14:27-31ก

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า

“เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้ ใจของท่านอย่าหวั่นไหว หรือมีความกลัวเลย ท่านได้ยินแล้วว่าเรากล่าวกับท่านว่า เรากำลังไป และเราจะกลับมาหาท่านทั้งหลาย ถ้าท่านรักเรา ท่านคงจะยินดีที่เรากำลังไปเฝ้าพระบิดา เพราะพระบิดาทรงยิ่งใหญ่กว่าเรา และบัดนี้เราได้บอกท่านทั้งหลายก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ท่านจะได้เชื่อ เราจะพุดกับท่านต่อไปอีกไม่นาน เพราะซาตานเจ้าแห่งโลกนี้กำลังมา มันไม่มีอำนาจอันใดเหนือเรา แต่โลกจะต้องรู้ว่าเรารักพระบิดา และรู้ว่าพระบิดาทรงบัญชาให้เราทำอย่างไร เราก็กทำอย่างนั้น”



ผู้คนในเมืองลิสตราจะจดจำเรื่องนี้ไปอีกนานแสนนาน หลังจากที่ชาวยิวบางคนจากเมืองอันท็อกและเมืองอีโคเนียมมาทำร้ายนักบุญเปาโลปางตาย นำเอาร่างของท่านไปทิ้งไว้นอกเมือง พอท่านตื่นขึ้น ท่านกลับเข้าไปในเมืองลิสตราอีก หัวใจของผู้แพร่ธรรมอย่างท่านทำด้วยอะไร ผู้คนในเมืองลิสตราจะต้องกล่าวขานถึงความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวของท่าน แล้วอดถามกันไม่ได้ว่าท่านกลับมาอีกเพื่อประกาศข่าวดีเรื่องอะไร ข่าวดีที่ท่านประกาศนี้ต้องมีความสำคัญอย่างมากจนแม้ชีวิตก็ยอมตายได้เพื่อการประกาศข่าวดีนี้ คือข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้น ที่สุดก็มีผู้เชื่อข่าวดีนี้ ท่านตั้งกลุ่มคริสตชนได้สำเร็จทั้ง 4 เมืองคือ อันท็อก อีโคเนียม ลิสตรา เดอริบี ข่าวดีที่พระเยซูเจ้าเสด็จคืนพระชนมชีพในวันปัสกาได้เรากลับมาเป็นลูกของพระมีความหมายอะไรต่อเราบ้างหรือไม่?

